
sþ. 553. Fyrirspurn [345. mál]
til viðskiptaráðherra um greiðslukvittanir lánastofnana.

Frá Sighvati Björgvinssyni og Kjartani Jóhannssyni.

Er viðskiptaráðherra reiðubúinn til þess að setja reglur um gerð greiðslukvittana frá
bönkum, lífeyrissjóðum og öðrum lánastofnunum sem tryggi að ávallt séu gefnar við
greiðslu sundurliðaðar upplýsingar um afborgun láns annars vegar og upphæð vaxta,
verðbóta og kostnaðar hins vegar svo að greiðendur fái fullnægjandi upplýsingar um þær
fjárhæðir sem þeim er heimilt að færa til frádráttar á skattaframtali skv. gildandi lögum um
tekjuskatt og eignarskatt?


